

อสมท. จับมือ แพลนเน็ตคอมฯ ส่ง MCOT HD BOX ลงศึกกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล



นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ร่วมกับนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA ผู้นำเทคโนโลยีทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีสำหรับองค์กรชั้นนำในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ทำได้รับความไว้วางใจจาก MCOT ให้เป็นผู้ผลิตกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภายใต้แบรนด์ MCOT HD BOX รุ่น Play ส่งได้ตั้งใจ”ที่มาพร้อมกับเสารับสัญญาณโทรทัศน์แบบ Active ราคา 1,599 บาท การันตีความคมชัดระดับ HD สิ้นค้าคุณภาพ รับประกัน 2 ปี และความพร้อมในการดูแลหลังการขาย ผู้บริโภคสามารถนำคู่มือจาก กสทช. มาใช้เป็นส่วนลดได้ เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อชั้นนำใกล้บ้านคุณ งานเปิดตัว MCOT HD BOX “ปรากฏการณ์ชัดเต็มตา” จัดขึ้น ณ Groove @ Central World เมื่อเร็ว ๆ นี้

-
-
-

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการให้คำปรึกษา พัฒนา และออกแบบระบบการสื่อสาร สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่มีการพัฒนาจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ได้แก่ การสื่อสารและโทรคมนาคม ดิจิตอลทีวี ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแพลนเน็ตคอม และบริการของแพลนเน็ตคอม จากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคมชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็น CISCO, CODAN, THALES และ THOMSON รวมทั้งขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมโทรคมนาคมแบบครบวงจร ทั้งระบบการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) ระบบการสื่อสารแบบโครงข่ายสัญญาณ (Wired Network) ระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) รวมทั้งระบบถ่ายทอดสัญญาณ

โทรทัศน์และดิจิทัลทีวี (Broadcast / Digital TV) ด้วยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคม ทำให้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของบริษัท CODAN สำหรับภาคพื้นเอเชีย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์ทดสอบและทีมงานที่มีความสามารถในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของผู้ผลิตชั้นนำอื่นๆ
อีก อาทิเช่น GE และ COMTECH เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.planetcomm.com